

แผนระดับที่ ๓ : การเสริมสร้างและรักษาคุณภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

ภายใต้แผนย่อยที่ ๔ : แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์การภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

โดยคณะที่ ๔ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์การภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

แผนระดับที่ ๑ (๒)		เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ หน่วยรับผิดชอบ กต. ●						
		เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๑. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น ตัวชี้วัด : ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จำนวน การเยือน จำนวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์) (เฉลี่ยร้อยละ) หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๒. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ จำนวนข้อเสนอ/ ข้อเสนอของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็น ผู้ เล่นที่สำคัญในรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) หน่วยรับผิดชอบ : กต. ●	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) สร้างเสริมความร่วมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศไทย และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนาความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (ในด้านความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้สิทธิและหน้าที่ รักษาสิทธิ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง)	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๕) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน...		แผน : รายละเอียดตามแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ●						
		ตัวชี้วัด :	ตัวชี้วัด :	ตัวชี้วัด :	ตัวชี้วัด :	ตัวชี้วัด :		
โครงการตาม แผนปฏิบัติ ราชการ	ปี๒๒	โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	ปี๒๓	..	..	..	..	..		
	ปี๒๔	..	..	..	..	..		
	ปี๒๕	..	..	..	..	..		

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com